

กำหนดการดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

แทนตำแหน่งที่ว่าง ๑ ราย

วัน-เดือน-ปี	กิจกรรม
๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖	ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.	ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง ๑ ราย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ออกหนังสือให้ส่วนงานเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.	ส่วนงานเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารองค์กร (ส่วนงานละไม่เกินสองชื่อ) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำส่วนงานมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ตรวจสอบเอกสารการเสนอชื่อที่ได้รับ แล้วจัดทำบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งเอกสารต่าง ๆ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ละราย เรียงตามลำดับตัวอักษร โดยไม่แสดงความถี่และดำเนินการเป็นเรื่องลับ เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา
๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.	ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง ๑ ราย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณากลับกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่ออธิการบดี เพื่อออกหนังสือทาบทามผู้ได้รับการคัดเลือก
๒๐ – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ยืนยันตอบรับการทาบทาม สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทำหนังสือถึงสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง กรมบังคับคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. ส่วนราชการที่เสนอเรื่อง เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติบุคคลเพื่อประกอบการนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง ๑ ราย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เพื่อตรวจสอบและรับรองชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ และให้ความเห็นชอบ
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รับทราบผลการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง และพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วมอบให้อธิการบดีดำเนินการเพื่อเสนอเรื่องไปยัง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอขอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

หมายเหตุ: (๑) กระบวนการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

แต่งตั้ง โดยปกติใช้เวลาประมาณ ๙๐ วัน

(๒) ในการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ผู้ใดดำรงตำแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้นั้นอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากัวาระที่อยู่ของผู้ซึ่งตนแทน (ข้อ ๔ แห่งข้อบังคับฯ)

อนึ่ง มาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า “ในกรณีที่ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมีได้ดำเนินการให้เต็มซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้สภามหาวิทยาลัยประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่”